



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๗๔๑

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศิริกาญจน์

(นางศิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท. - นนทบุรี ประสานพลัง ร่วมแก้ไข ปัญหาทุกมิติ	เดลินิวส์ ข่าวสด mgonline matichon siamrath mcot naewna innews dailynews thainews thestandard ๗๗kaoded twitter.com/ BangkokInsight	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมร่วมกับนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผว.จ.) นนทบุรีว่า ที่ประชุมได้หารือใน ๒ ประเด็นหลัก คือ เรื่องการจราจร และปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากมีคลองเชื่อมกัน โดยได้ข้อสรุปจะตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อบูรณาการการระบายน้ำให้สอดคล้องกัน ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี โดยจะเชิญผู้บริหารกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาร่วมให้ข้อมูล เพื่อความรอบคอบ อีกทั้งยังสั่งการให้เสริมบีกแบ็กทางฝั่งตะวันออกด้านคลองหกวาสายล่าง-ประตुरะบายน้ำคลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี อีก ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อป้องกันน้ำเหนือหลากจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาจราจรระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ บริหารจัดการน้ำ แก้ไข ปัญหาจราจรและปัญหาอื่น ๆ ระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล
๒	ผว.กทท. สั่งการ ๕๐ เขต ทบทวน บทเรียนน้ำท่วม วางแผนป้องกัน ระยะยาว	ไทยโพสต์ เดลินิวส์ facebook.com/ VoiceOnlineTH facebook.com/ dailynewsonlinefan facebook.com/ wakeupthailand facebook.com/ VoiceOnlineTH facebook.com/ dailynewsonlinefan facebook.com/ TheReportersTH	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ว่า ได้มีนโยบายทบทวนและถอดบทเรียนเรื่องน้ำท่วม โดยให้ทุกสำนักงานเขตมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของปีนี้ เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น โดยให้แต่ละเขตสำรวจ ปัญหาในชุมชนย่อย นำข้อมูลมาลงแผนที่และระบุพิกัดจีพีเอส ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ถือเป็น การนำเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย มาระบุพิกัดไว้ด้วยกันในแผนที่ โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันพื้นที่ตนเอง ทั้งยังให้ทุกเขตเตรียมแผนระยะยาว ๑ ปี เพื่อแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทุกด้าน พร้อมต้องรายงานความคืบหน้าทุกเดือนว่าแผนงานป้องกันน้ำท่วม ที่ทำไว้แต่ละเดือนได้ทำอะไรบ้างและมีความคืบหน้าอย่างไร	<u>ด้านบวก</u> - ถอดบทเรียนการดำเนินการ เผื่อระวัง ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาและป้องกัน ผลกระทบต่อประชาชน	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ คืบหน้าการถอดบทเรียน การดำเนินการเผื่อระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาและป้องกัน ผลกระทบต่อประชาชน และการสำรวจข้อมูล จุดอ่อนน้ำท่วมในชุมชน
๓	กทท.รณรงค์ ลดเผาลดฝุ่น PM ๒.๕	ไทยรัฐ แนวหน้า mgonline matichon siamrath mcot thairath naewna	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า ที่ประชุม ได้รายงานเรื่องการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของกรุงเทพฯ เพื่อ ป้องกันปัญหาฝุ่น PM๒.๕ โดยต้องดำเนินการเชิงรุกมีเป้าหมายเพื่อลดการ เผาชีวมวลในกรุงเทพฯ โดยในกรุงเทพฯ มีพื้นที่การเกษตรที่มีการเผาในปีที่	<u>ด้านบวก</u> - รณรงค์ให้ ประชาชน ตระหนักเรื่องการลดการเผา ใน พื้นที่ การเกษตรใน	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ผ่านมารวมประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่งสำนักงานเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสร้างความเข้าใจ โดยมีหลักการ ๒ แนวทางคือ ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเพื่อไถกลบและจัดทำเครื่องอัดฟางเป็นแท่งเพื่อให้เกษตรกรนำฟางไปขายต่อได้</p> <p>- สำนักพัฒนาสังคม รายงานในปี ๒๕๖๕ กรุงเทพฯ มีพื้นที่ปลูกข้าว (นาปี ๖๔/๖๕) จำนวน ๘๐,๙๘๘.๐๓ ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว ๘๐,๔๒๒.๕๕ ไร่ โดยข้อมูลจุดความร้อน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จำนวน ๙ จุด พื้นที่เขตหนองจอก ๖ จุด ในแขวงกระทู้มราย ๓ จุด แขวงลำต้อยตั้งหนองจอก คลองสิบสอง แขวงละ ๑ จุด พื้นที่เขตลาดกระบัง ๒ จุด ในแขวงสามวาตะวันออก และแขวงชุมทิง และพื้นที่เขตคลองสามวา ๑ จุด ในแขวงคลองสองต้นนุ่น โดยเป็นพื้นที่เผาซ้ำปี ๖๔/๖๕ จำนวน ๕ จุด ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรทั้ง ๙ จุด</p>	กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ อย่างยั่งยืน	สืบหน้าการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ อย่างยั่งยืน
๔	ผว.กทม. ชูระบบ Traffy Fondue สะท้อนความไว้วางใจจากประชาชน	<p>thestandard</p> <p>facebook.com/prbangkok</p> <p>twitter.com/prbangkok</p> <p>twitter.com/thestandardth</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแอปพลิเคชันแจ้งข่าวสารผ่านระบบ Traffy Fondue ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในช่วง ๔ เดือน เป็นตัวอย่างความไว้วางใจที่ประชาชนแจ้งเหตุมากกว่า ๑.๖ แสนคน ซึ่งระบบดังกล่าวมีใช้นานแล้ว แต่ไม่สำเร็จเท่าที่ใช้ทุกวันนี้ เบื้องต้นได้จัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไปแล้ว ๙๖,๐๐๐ เรื่อง</p> <p>- สำหรับเรื่อง E-service ได้ปรับรูปแบบการให้บริการของ กทม.ให้อยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้น ขณะนี้ผ่านการใช้ระยะแรกไปแล้ว พบประชาชนยังใช้ไม่มาก เพราะยังมีบริการไม่มากพอ ระยะต่อไปคาดจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- พัฒนาระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการให้บริการประชาชนด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนา ระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการให้บริการประชาชนด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</p>
๕	ผว.กทม. ติดตามสถานการณ์-เผ่าระวังน้ำ บริเวณถ.ทรงวาด	<p>แนวหน้า naewna</p> <p>facebook.com/prbangkok</p> <p>twitter.com/ThaiPBSNews</p> <p>twitter.com/</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจุดพินหลอริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นจุดเผ่าระวังว่า จากการสอบถามผู้ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ปัญหาที่พบในพื้นที่ คือ น้ำรั่วซึมจากพื้นและกำแพงในบางจุด หากสูบน้ำออกได้เร็วจะแก้ปัญหาได้ ในกรณีที่น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา เขตได้นำกระสอบทรายวางกันทางน้ำไม่ให้ไหลออกไปท่วมถนนและเรียงกระสอบทรายบังคับ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาคัดค้าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและป้องกันความ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเผ่าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหา</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		fm๙๑trafficpro twitter.com/Matichon Online twitter.com/ newroom๔๔ twitter.com/prbangkok	ทิศทางน้ำไหลให้ลงท่อระบายน้ำบริเวณปากซอย - นายเพชร ภูมมา ผ.ช.ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ รายงานปัญหาที่พบในปีที่แล้ว คือ จุดที่วางกระสอบทรายเสียหายจากคลื่นของเรือที่แล่นผ่าน ทำให้น้ำไหลเข้ามามาก โดยปีนี้ได้จัดเสริมแนวกระสอบทรายให้แข็งแรงมั่นคงขึ้น ส่วนจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณอื่น เช่น ตรอกศาลเจ้า โรงเกือก สำนักงานเขต ได้วางแนวกันน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีน้ำซึมขึ้นมาได้ ทำเป็นบ่อล้อมไว้แล้วสูบน้ำออก นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลา	เสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน	น้ำท่วม และการแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วม จุดพันหลอ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๖	เตรียมทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็ก - รร.สังกัด กทม.	ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์khaosod thereporters sanook innnews matichon. dailynews mgronline siamrath newtv siamrath thestandard ch๗ thematter thaipost	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.ว.กทม.กล่าวกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๓๐ รายว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุและครอบครัว เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ในส่วนของ กทม.จะต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีดังกล่าวในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำ แม้จะทำหลังเกิดเหตุการณ์ก็ตาม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น แต่อาจมีโอกาสดังกล่าวอีก เพราะเป็นสิ่งที่อาจทำให้เกิดการเลียนแบบกัน ซึ่งต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมมากขึ้น ไม่เฉพาะแค่เรื่องกราดยิง แต่รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในโรงเรียนที่ กทม.เริ่มทบทวนแล้ว เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน ภัยสุขภาพและใบกระท่อม เป็นต้น จากนั้นหากบุคคลจะเข้าไปในโรงเรียนต้องมีมาตรการตรวจสอบอย่างรัดกุมมากขึ้น โดยอนุญาตเฉพาะบุคคลที่รู้จักและไว้ใจได้เท่านั้น - ส่วนประเด็นการตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียน ตามปกติเมื่อผู้ปกครองไปรับบุตรหลานจะมีที่รับรองโดยเฉพาะ ไม่อนุญาตให้เข้าภายในโรงเรียนอยู่แล้ว สำหรับแผนการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องหารือและถอดบทเรียนกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการดูแลเช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนมีครูผู้ชายและเจ้าหน้าที่เทศกิจที่อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนเข้าสามารถช่วยเหลือเด็กได้เมื่อเกิดเหตุ แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่เปราะบาง เนื่องจากมีเพียงครูอาสาผู้หญิงเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ดังนั้น การซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ กทม. และการเตรียมความพร้อมประสานความร่วมมือถอดบทเรียนจากความรุนแรงที่เกิดจากความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของจังหวัดหนองบัวลำภู - ความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง	- สำนักงานการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การพิจารณาเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ กทม. และการเตรียมความพร้อมประสานความร่วมมือถอดบทเรียนจากความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			อาจทำได้ยากและอาจต้องให้ครูอาสาเป็นผู้ดูแลเด็ก		
๗	ผว.กทม.ย้ำ ผอ.เขต ต้องเป็นกลาง ทางการเมือง	naewna mgronline news๑live thaipost innews fm๙๑bkk today.line.me theroom๔๔channel facebook.com/ prbangkok twitter.com/ fm๙๑trafficpro twitter.com/ newroom๔๔ twitter.com/ NBT๒HD_news twitter.com/ news๑๐๐๕fm	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวมอบนโยบายแก่ ผอ.เขตในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.ว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงได้ใน ๔ เดือนที่ผ่านมาคือ กทม.ไม่ได้มีงบประมาณจำนวนมาก แต่สามารถสร้างความไว้วางใจกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเน้นย้ำ ๓ เรื่อง คือ (๑) ทุกเขตมีความสำคัญเท่ากันหมด ไม่มีเขตเกรด A เกรด B เพราะต้องดูแลประชาชนเท่าเทียมกัน ส่วนการโยกย้ายเขตเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้กำลังใจทุกคนและขอให้ทำงานให้เต็มที่ (๒) กทม.ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ผู้บริหาร กทม.ยึดผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ตั้ง และ (๓) ขณะนี้ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งในเวลาอีกประมาณ ๖-๗ เดือน ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ให้ความเป็นธรรมทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองโดยเลือกปฏิบัติและให้ดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	<u>ด้านบวก</u> - เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเท่าเทียมพร้อมเน้นย้ำข้าราชการ กทม.ต้องเป็นกลางทางการเมือง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแล ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และการเตรียมความพร้อมรับ การเลือกตั้ง โดยเน้นย้ำ ข้าราชการ กทม.ต้องเป็นกลาง ทางการเมือง
๘	ผว.กทม. หารือหัวเว่ย แลกเปลี่ยน วิสัยทัศน์ด้าน เทคโนโลยี นำกรุงเทพฯ สู่ Smart City	mgronline innews facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของ กทม.ว่า ที่ประชุมได้เน้นย้ำความต้องการที่จะพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับคณะผู้บริหารบริษัทหัวเว่ย ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้นโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ Telemedicine การพัฒนาเครือข่ายกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพฯ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ กทม. ให้เข้าถึงและดึงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ภาพรวมลงไปถึงเส้นเลือดฝอย เป็นต้น	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ พิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ใน ด้านต่าง ๆ และเพื่อตอบ โจทย์ภารกิจของ กทม.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ คืบหน้าการประสานความ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน การพิจารณานำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และเพื่อตอบโจทย์ภารกิจ ของ กทม.